

## KHAI MẠC TRỌNG THỂ...

(Tiếp theo trang 1)

bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Về công tác lập pháp, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 5 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết, gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); Luật Điện ảnh (sửa đổi); Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); Luật Cảnh sát cơ động; Nghị quyết về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam; Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, phát triển tỉnh Khánh Hòa.

Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến lần đầu 6 dự án luật, gồm: Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); Luật hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tấn số vô tuyến điện; Luật Dầu khí (sửa đổi).

Về hoạt động giám sát tối cao, Quốc hội sẽ nghe báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV,

xem xét báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021; kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV; thông qua các nghị quyết về chương trình giám sát và thành lập đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2023. Về giám sát chuyên đề, Quốc hội xem xét, cho ý kiến đối với báo cáo kết quả giám sát "việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành". Quốc hội sẽ dành 2,5 ngày để tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn.

Về xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng quốc gia, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định chủ trương đầu tư 5 dự án hạ tầng giao thông quan trọng: Đường vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội; đường vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh; đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột; đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.

Bên cạnh đó, Quốc hội cũng sẽ xem xét: Việc kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 42/2017/QH14, ngày 21/6/2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng; việc tổng kết, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13, ngày 29/11/2013 về điều chỉnh một số nội dung và giải pháp nhằm

tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh theo Nghị quyết số 38/2004/QH11 đến năm 2020 - 2021 và kế hoạch triển khai dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo; một số báo cáo khác của các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước...

Sau khi nghe phát biểu khai mạc kỳ họp của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội đã nghe trình bày các báo cáo và báo cáo thẩm tra đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2022; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV; báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV.

Buổi chiều, Quốc hội nghe báo cáo quyết toán và báo cáo thẩm tra quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020; báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020; báo cáo và báo cáo thẩm tra về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021; tờ trình về dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội năm

2023. Tiếp đó, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023.

Tham gia phát biểu thảo luận về nội dung này, đại biểu Nguyễn Văn Huy, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình thể hiện quan điểm nhất trí với các nội dung dự kiến trong chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023. Riêng về giám sát chuyên đề, trên cơ sở 121 vấn đề theo đề xuất của các cơ quan, đơn vị và căn cứ tiêu chí lựa chọn; nội dung đã thực hiện, năng lực thực hiện của các cơ quan theo bản thuyết minh các chuyên đề để kiến đề xuất và trên cơ sở nguyện vọng của cử tri, đại biểu đề xuất 2 về việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chương trình mục tiêu quốc gia (xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025) và chuyển đề 3 về việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông để giám sát tối cao. Bởi chương trình mục tiêu quốc gia (xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025) là những chương trình rất quan trọng, tuy nhiên tiến độ triển khai thực hiện thời gian qua còn chậm so với kế hoạch đề ra, ảnh hưởng tới kết quả

thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của chương trình năm 2022 và giai đoạn 2021 - 2025 cũng như triển khai các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống người dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới, hải đảo. Đối với việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo tinh thần Nghị quyết số 88/2014/QH13 có tầm quan trọng và ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển của giáo dục nước nhà. Theo mục tiêu, yêu cầu và nội dung đổi mới cùng với đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất, trường lớp thì chương trình, sách giáo khoa cần thành chất lượng giáo dục. Theo đánh giá từ các báo cáo: Khâu tổ chức biên soạn sách giáo khoa và tài liệu giáo dục địa phương còn chậm so với tiến độ đề ra; quá trình triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông 2018 còn bộc lộ nhiều bất cập; nhất là khi thời gian qua cử tri và dư luận đang có những ý kiến về việc dạy và học môn Lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông 2018. Vì vậy, cần phải đưa việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông để giám sát tối cao của Quốc hội năm 2023 nhằm đưa ra những đánh giá tổng thể, toàn diện và kịp thời tìm ra những giải pháp thiết thực để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông trong những năm tới.

## 4 TIÊU CHÍ CƠ BẢN...

(Tiếp theo trang 1)

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận làm rõ thêm sự cần thiết, tính pháp lý, nội dung chi tiết của quy định tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN; đề xuất sửa đổi một số nội dung trong các tiêu chí nhằm bảo đảm tính khả thi, sát thực tiễn, tránh phát sinh thủ tục hành chính không cần thiết nhưng vẫn bảo đảm công tác quản lý nhà nước chặt chẽ, huy động được nguồn lực đầu tư của doanh nghiệp, phát huy hiệu quả của các CCN đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm của Sở Công Thương với vai trò chủ trì, các sở, ngành, địa phương đóng góp ý kiến tham gia xây dựng quy định tiêu chí; đánh giá cao chất lượng và cơ bản thống nhất với nội dung của dự thảo quy định tiêu chí cũng như các ý kiến thảo luận, đóng góp của các đại biểu tại cuộc họp. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đề nghị Sở Công Thương tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp, sớm hoàn thiện các nội dung của quy định tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN bảo đảm đúng quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư, tài chính, xây dựng... Nội dung quy định phải có kết cấu chặt chẽ, logic, không chồng chéo với các văn bản quy phạm pháp luật đang có hiệu lực, tránh phát sinh "giấy phép con" trong lĩnh vực đầu tư theo đúng tinh thần cải cách thủ tục hành chính của tỉnh. Quy định thang điểm của các tiêu chí cần thống nhất lượng hóa cụ thể, tránh cảm tính khó thực hiện. Quy định tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN phải xét đến vấn đề trường hợp ca biệt, từ đó có những quy định riêng và tích hợp vào tạo giá trị hiệu lực ổn định, lâu dài. Sở Công Thương khẩn trương hoàn thiện văn bản, xin ý kiến Sở Tư pháp về tính pháp lý và sớm trình UBND tỉnh phê duyệt để tổ chức thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp muốn đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật CCN trên địa bàn tỉnh.

## Bế mạc SEA Games 31 Hội tụ để tỏa sáng



Tối ngày 23/5, lễ bế mạc SEA Games 31 với chủ đề "Hội tụ để tỏa sáng - Gather to shine" đã diễn ra tại Cung điện kinh trong nhà, Thủ đô Hà Nội, kết thúc những ngày tranh tài của các đoàn thể thao đến từ 11 quốc gia Đông Nam Á.

Thời gian qua, vượt lên tất cả khó khăn, thách thức do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Việt Nam đã nỗ lực hết mình để ngăn chặn, đẩy lùi, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân, tập trung thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời ưu tiên

nguồn lực tốt nhất để chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công SEA Games 31.

Kết thúc 11 ngày tranh tài, đoàn thể thao Việt Nam xếp số 1 chung cuộc với 205 HCV, 125 HCB và 116 HDC. Với 92 HCV, 103 HCB và 136 HDC, đoàn Thái Lan xếp thứ 2. Tiếp đến lần lượt là các đoàn Indonesia, Philippines, Singapore, Malaysia, Myanmar, Campuchia, Lào, Brunei và Timor Leste.

Đoàn thể thao Việt Nam đã có một kỳ hội thành công rực rỡ và phá kỷ lục trước đó của đoàn thể thao Indonesia tại SEA Games 19 năm

1997 (giành 194 HCV). Đặc biệt, hai tấm HCV danh giá và được chờ đợi nhất là bóng đá nam và nữ đều thuộc về đoàn thể thao Việt Nam.

Tại lễ bế mạc đã diễn ra lễ chuyển giao cờ Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á cho Campuchia - nước chủ nhà của SEA Games 32 và chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc với sự góp mặt của các nghệ sĩ Việt Nam và Campuchia.

SEA Games 31 được tổ chức tại 12 tỉnh, thành phố của Việt Nam. Có 11 đoàn thể thao tham dự với 5.467 vận động viên.

	🇻🇳	🇹🇭	🇮🇩	🇵🇭
Vietnam	205	125	116	446
Thailand	92	103	136	331
Indonesia	69	91	81	241
Philippines	52	70	104	226
Singapore	47	46	73	166
Malaysia	39	45	90	174
Myanmar	9	18	35	62
Cambodia	9	13	41	63
Laos	2	7	33	42
Brunei Darussalam	1	1	1	3
Timor Leste	0	3	2	5

### TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ THI ĐẤU THỂ THAO TỈNH 9 VDV ĐẠT 12 HUY CHƯƠNG TẠI SEA GAMES 31

Tại SEA Games 31 diễn ra từ ngày 12 - 22/5/2022, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh vinh dự có 10 vận động viên (VDV) tham dự, trong đó có 9 VDV đạt huy chương vàng, bạc, đồng.

Các VDV của Trung tâm tham gia thi đấu ở các môn: đua thuyền, cầu lông, wushu, lặn, bóng chuyền nữ. Với sự nỗ lực trong tập luyện, thi đấu, các VDV đã góp công đạt 6 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 3 huy chương đồng cho đoàn thể thao Việt Nam, mang vinh quang về cho Tổ quốc và địa phương. Trong đó, 6 huy chương vàng ở các môn: đua thuyền rowing, wushu; 3 huy chương bạc ở các môn: đua thuyền canoeing, lặn, bóng chuyền nữ; 3 huy chương đồng ở môn cầu lông.

Ngoài ra còn có 3 VDV trưởng thành thi Trường Năng khiếu thể dục thể thao tỉnh (nay là Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh) thi đấu trong thành phần đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam.

## NHÂM MẠNH DŨNG Niềm tự hào của Thái Bình tại SEA Games 31

Mang áo số 17, chàng trai quê ở xã Đông Hoàng (Đông Hưng) Nhâm Mạnh Dũng có lẽ là cái tên đang được nhắc tới nhiều nhất sau chiến thắng đầy tự hào của U23 Việt Nam tại SEA Games 31. Người hâm mộ tại Thái Bình đang nóng lòng chờ ngày trở về của cầu thủ sinh năm 2000 để được vinh danh một người con quê lúa với màn thể hiện xuất sắc, ghi bàn thắng duy nhất giúp bóng đá nam Việt Nam bảo toàn ngôi vương SEA Games.

### "Gia đình tôi quá tự hào!"

Đó là những chia sẻ đầu tiên của ông Nhâm Văn Ngoan, cha của Nhâm Mạnh Dũng tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) ngay sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Ông Ngoan cho biết thêm: Tôi rất vui khi đội tuyển U23 Việt Nam giành chiến thắng, càng hạnh phúc hơn khi con trai Mạnh Dũng là



Nhâm Mạnh Dũng (số 17) cùng các đồng đội trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31.

người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Từ quê lên sân Mỹ Đình để cổ vũ cho con trai cùng đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu, cũng như bao người hâm mộ

khác, ông Ngoan tin vào chiến thắng của đội tuyển nhưng không thể ngờ người làm nên kỳ tích chính là con trai của mình. Bởi vậy, cả đêm, dù vượt quãng đường hơn 100km từ Hà

Nội về Thái Bình nhưng ông, vợ và con trai lớn đều không ngủ được bởi quá hạnh phúc và tự hào. Ông chia sẻ: Về đến nhà cũng đã hơn 2 giờ sáng nhưng không thể ngủ được, tôi cứ xem

đi xem lại bàn thắng của Dũng. Từ đêm qua đến cả ngày nay, ông hàng, làng xóm láng giềng, người thân quen... đã nhận tin, gọi điện chúc mừng, chung vui khiến cho niềm hạnh phúc càng nhân lên gấp bội.

Bật máy gọi cho con trai, ông Ngoan tâm sự: Lên cổ vũ cho con thi đấu nhưng bố mẹ cũng không được gặp con, chỉ nhìn thấy tin nhắn không được lại gần. Mừng cho con có chiến công nhưng từ đêm qua tới giờ bố mẹ cũng chưa nói chuyện với con được lúc nào, bởi sau chiến thắng tại SEA Games 31, đội tuyển lại chuẩn bị sẵn sàng cho vòng chung kết U23 châu Á sắp tới, có lẽ cuối tháng 6 Dũng mới có thể về thăm nhà.

Cả ngày hôm nay, căn nhà nhỏ của gia đình cầu thủ Nhâm Mạnh Dũng tại thôn Thanh Long, xã Đông Hoàng lúc nào cũng rộn rã tiếng cười nói. Bà con lối xóm, cơ sở thôn, lãnh đạo xã... đến chúc mừng, chung vui cùng gia đình rất đông. Có những cố động viên từ phương xa cũng tìm về để "tay bắt mặt mừng", thế mới thấy sức lan tỏa mà môn thể thao vua mang lại. Ông Hoàng Mạnh Hà, tình bạn Liều chia sẻ: Tối qua tôi xem trận chung kết trên sân Mỹ Đình, sáng nay từ

đó đi thẳng về Thái Bình, tìm đến nhà của cầu thủ Nhâm Mạnh Dũng chỉ với mong muốn nói lời cảm ơn bố mẹ của Dũng, cảm ơn mảnh đất Thái Bình đã sản sinh, nuôi dưỡng một cầu thủ tài năng.

### Đi lên từ Trường Năng khiếu thể dục thể thao tỉnh

Nhờ lại những ngày đầu khi Mạnh Dũng đến với bóng đá, ông Ngoan chia sẻ: Từ bé Dũng đã thông minh, học giỏi và rất yêu đá bóng. Con có niềm đam mê với trái bóng từ bé nhưng phải đến khi con học lớp 5 niềm đam mê ấy mới khiến cho bố mẹ xác định cho con đi theo con đường bóng đá chuyên nghiệp. Năm học đó con được chọn đá cho đội tuyển trường, cụm, sau đó được tuyển lên trường năng khiếu thể thao của tỉnh. Những ngày con ở Trường Năng khiếu thể dục thể thao tỉnh, vì con còn nhỏ lại sống xa gia đình nên bố mẹ rất thương nhớ, cuối tuần nào cũng lên thăm.

Trực tiếp đào tạo Nhâm Mạnh Dũng tại Trường Năng khiếu thể dục thể thao tỉnh, ông Đặng Thế Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao

tỉnh cho biết: Năm 2011, tôi phát hiện ra tài năng của Dũng khi xem em thi đấu ở giải bóng đá nhân dân toàn tỉnh. Sau đó Dũng được tuyển lên Trường Năng khiếu thể dục thể thao tỉnh và được tham gia thi đấu tại giải vô địch U11 toàn quốc tại Đắk Lắk. Khoảng 2 năm sau, Dũng được tuyển lên đội trẻ Viettel theo hợp đồng liên kết đào tạo với trường và sau đó được Trung tâm Thể thao Viettel, cầu lạc bộ bóng đá Viettel giữ lại cho đến giờ. Kỷ niệm đáng nhớ là chuyển từ quê lên thành phố học vào học kỳ II năm lớp 5 nhưng Dũng không xa lạ với môi trường mới. Trong năm đó, em đạt giải ba tại kỳ thi học sinh giỏi toán cấp thành phố. Có lẽ chính bởi học giỏi nên em đá bóng thông minh, khoa học.

Đi lên từ "quê lúa", đã có những cầu thủ tài năng, được đào tạo bài bản như Văn Hậu, Tuấn Anh, Minh Vương... Và nay, người Thái Bình lại thêm tự hào bởi Nhâm Mạnh Dũng. Thành công của các cầu thủ là động lực tinh thần to lớn, thúc đẩy tình yêu bóng đá của những tài năng nhỏ tuổi để một ngày nào đó sẽ có thêm nhiều hơn nữa những tuyển thủ tài hoa đến từ quê hương Thái Bình.

TU ANH